
sþ. 264. Fyrirspurnir. [177. mál]
I. Til iðnaðarráðherra um iðngarða.

Frá Eggert Haukdal.

Hinn 15. maí 1979 var samþykkt hér á Alþingi þingsályktun um iðngarða.
Hvað líður framkvæmd þessarar þingsályktunar?

II. Til samgönguráðherra um viðhald á Reykjanesbraut.

Frá Karli Steinari Guðnasyni.

1. Hefur Vegagerð ríkisins gert ráð fyrir að leggja nýtt slitlag á Reykjanesbraut
til að koma í veg fyrir þá stórfelldu slysahættu, sem nú er vegna slits á
veginum?

2. Hafa aðrar leiðir til viðhalds Reykjanesbrautar verið kannaðar?


